

# Mừng Xuân 2025, Dấu Ấn Cộng Đoàn 2024

Lê Thiên

Năm 2024, Cộng Đoàn CGVN Giáo phận Metuchen mừng kỷ niệm 25 năm Hồng ân thiên chức Linh mục của Cha Phêrô Trần Việt Hùng, Chính Xứ Nhà thờ Our Lady of Czestochowa, South Plainfield, Giáo phận Metuchen, New Jersey, Hoa Kỳ, đồng thời đánh dấu Lễ Ngọc Hôn Phối (60 năm) của Ông Bà Trần Quang Khanh, song thân Cha Phêrô: những kỷ niệm khó quên, mạn phép vắn tắt phác họa đôi nét thô thiển sau đây.

**Chúc Mừng Lễ Ngọc ÔB. Trần Quang Khanh**

**Vui Mừng Lễ Bạc Cha Phêrô Trần Việt Hùng**

Mẹ cha Lễ Cưới Kim Cương  
Con trai quý tử dặm trường dẫn thân  
Mẹ cha trọn nghĩa vợ chồng  
Con trai Linh mục dốc lòng hy sinh  
Hăm lăm năm chẵn vững bền  
Giáo dân Việt-Mỹ dưới trên một nhà

**Cũng trong năm 2024, Cộng đoàn CGVN Giáo phận Metuchen, New Jersey lại hân hoan mừng lễ thụ phong linh mục Cha Phêrô Phan Văn Ái và Cha Giuse Hồ Thiên Ban.** Thánh lễ Tạ Ơn mừng hai tân Linh mục được cử hành vào lúc 01 giờ chiều 16/6/2024 tại Nhà thờ Our Lady of Czestochowa, South Plainfield, New Jersey.

Mừng hai Cha hồng ân thánh hiến  
Đời tông đồ vững tiến từ đây  
Phúc lành Ban phát rộng tay  
Ngọn cờ bác ÁI tung bay khắp trời



Cha Ái Cha Hùng Cha Ban



# Tết Nguyên Đán, Xuân Ất Tỵ 2025

Ngày Tết (còn gọi là Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền) là ngày lễ truyền thống hằng năm của người Việt Nam, được diễn ra vào những ngày đầu chu kỳ hằng năm Âm lịch.

Tên gọi “Tết” được giải thích là từ chữ “Tiết” trong chữ Hán: Tiết Nguyên Đán – chữ “nguyên” trong tiếng Hán có nghĩa là “sự khởi đầu”; và từ “đán” nghĩa là “buổi sáng sớm”.

Người ta hiểu đây là ngày đầu của một năm mới, một mùa xuân mới, giờ phút thiêng liêng khởi sự chu kỳ của năm mới, từ đó dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, những nghĩa tình thắm thiết nhất cùng những chia sẻ tốt đẹp nhất.

Trong tâm tình của người Việt Nam, Tết chính là dịp hiếm hoi mà những người con xa quê có thể trở về “nhà mình”, quây quần bên người thân trong gia đình của mình. Để tưởng nhớ và cầu nguyện cho nhau, đặc biệt cho cha mẹ ông bà, tổ tiên và người thân đã ra đi trước chúng.



Từ đó, hầu hết các gia đình Việt Nam đều tổ chức kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân hữu đã ra đi. Và cũng từ đó, người ta có những “mâm ngũ quả”, nhang đèn trên bàn thờ gia tiên...cùng với bánh trái và những thứ tốt đẹp nhất của truyền thống không thể thiếu, đặc biệt... bánh tét, bánh chưng, heo mỡ, dưa hành...

Tết là ngày mà gia đình, thân hữu cùng bạn bè ngồi lại với nhau xúm xít chuyện trò trong “chén tạc, chén thù” ôn cố tri tân, gợi nhắc những chuyện vui đã trải qua để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Từ sau biến cố 30/4/1975 đến nay, hết lớp này sang lớp khác, người Việt ồ ạt rời bỏ quê hương tìm đất sống, tìm sự an bình để sống mà Hoa Kỳ là chốn dung thân đáng chọn tuy chưa hẳn đã là lý tưởng đối với một số người!

Chúng ta kể trước người sau đã trải qua 50 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, hoặc chỉ mới năm ba năm xa xứ, thậm chí ít hơn. Chúng ta thừa hưởng cuộc sống an bình, ấm no, thịnh vượng, con cháu tiến thân trong nhiều lãnh vực tri thức khác nhau, tuy rằng không ít người thân chúng ta đã ra đi vì tuổi tác hay bệnh tật theo lẽ thường sinh tử hữu mạng.

Chúng ta cùng nhau cảm tạ Ông Chúa đã dìu dắt chúng ta vượt bao khốn khó thăng trầm, giờ đây vui hưởng cuộc sống thanh bình thịnh vượng.

Bà con chúng ta trong Cộng đoàn kể ở người đi.

Với người đã ra đi, chúng ta cầu xin họ được nghỉ yên trong Chúa.

Với người còn ở lại, chúng ta kết đoàn, yêu thương, tha thứ và không ngừng tạ ơn Chúa, tạ ơn chốn đất lành chim đậu, tạ ơn những ai cứu mang chúng ta, cứu giúp chúng ta, vực chúng ta trở dậy, dìu chúng ta đi... ■